

ที่ ศธ ๐๔๓๒๗/ ๕๒๗๗



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม – ร้อยเอ็ด
ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม มค. ๔๔๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การตรวจสอบและเร่งรัดการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และ
เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๑๕๔๓
ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและแก้ไขปัญหา
หนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม จึงแจ้งให้
ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาหากมีค้างชำระให้เร่งรัด
การชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาค้างชำระ

๒. ติดตามและกำชับการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภครวมทั้งตรวจสอบสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ให้เร่งรัดที่มีหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้ามากกว่า ๓ เดือน
ดำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคโดยด่วน สามารถตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระผ่านระบบออนไลน์
<https://is.gd/53RUK8>

๓. กรณีที่มีหนี้ค้างชำระหลายเดือนหรือหลายปีงบประมาณให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระเป็นลำดับแรก หรือหากรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้
ค่าสาธารณูปโภคได้ในคราวเดียว ให้ประสานต่อหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเพื่อขอม่อนชำระต่อไป

๔. รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านเว็บไซต์ <https://e-budget.jobobec.in.th>
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ อรรถอำนวย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม



ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๑๕๕๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๕๘๓

ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ จำนวน ๑ ชุด
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตรวจสอบข้อมูลการค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด หากมีสถานศึกษาในสังกัด
ค้างชำระให้เร่งรัดชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ติดตาม และกำชับการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งตรวจสอบ
สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด กรณีที่มีหนี้ค้างชำระ
หลายเดือนหรือหลายปีงบประมาณ ให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ
เป็นลำดับแรก หรือหากรายได้ไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ในคราวเดียว ให้ประสาน
ต่อหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคเพื่อขออนุญาตชำระต่อไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการรักษา
วินัยทางการเงินการคลัง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด
สอดคล้องกับข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ
ค่าสาธารณูปโภคได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดมาตรการ ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการชำระหนี้
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา
ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ (การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค) โดยดาวนโหลดรายละเอียดผ่านทาง <https://is.gd/53RUK8>

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๒, ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ budgetingunit2@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

**มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

๑. ค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาริบบำเนินการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ หลังจากนั้นให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นลูกหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของการชำระหนี้

๒. ค่าสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้ชำระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น สามารถกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นไว้เบิกเลื่อนปีเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้อีก ๓ เดือน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ และให้ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไม่ควรค้างชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคจนก่อให้เกิดหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษตรวจสอบหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด หากพบว่าสถานศึกษาในสังกัดมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ให้เร่งรัดสถานศึกษาชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ

๔. กรณีหน่วยงานมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระให้หน่วยงานเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ หากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระหลายเดือนหรือหลายปีงบประมาณ ให้หน่วยงานประสานต่อหน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระเป็นลำดับแรก โดยให้เร่งรัดชำระให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดข้อพิพาททางแพ่งระหว่างหน่วยงานของรัฐ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว

๕. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จัดทำแผนการและมาตรการ ควบคุม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด

๖. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายสาธารณูปโภคและมาตรการการลดใช้พลังงานในระยะสั้น - ระยะยาว เพื่อควบคุมและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน บุคลากร และงบประมาณที่จะได้รับแต่ละปีงบประมาณในอนาคต และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษา ควบคุม กำกับ ดูแล ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการและมาตรการดังกล่าว

๗. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาในสังกัดที่อยู่ในระหว่างการยุบ ควบรวม เรียงรวม อันจะส่งผลให้ไม่มีผู้ใช้งานและชำระค่าสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าว แจ้งให้หน่วยงานผู้ให้บริการสาธารณูปโภคทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน และให้ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนดังกล่าวให้เรียบร้อย เมื่อมีการยกเลิกใช้บริการสาธารณูปโภค ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบการค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนที่มีการยุบ ควบรวม เรียงรวม ไปแล้วด้วย หากพบว่ามีหนี้ค้างชำระให้ดำเนินการชำระให้เรียบร้อย

๘. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์หรือเครื่องวัดการใช้สาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นการใช้ในราชการกับที่มีได้ใช้ในราชการออกจากกัน เช่น ที่พักอาศัย สโมสร ร้านค้า และอาคารสวัสดิการ ฯลฯ ให้มีความชัดเจนและทั่วถึง และห้ามมิให้นำเงินงบประมาณไปจ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่มีได้ใช้ในราชการ

๙. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องของชื่อผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ในส่วนที่ใช้ในราชการให้ระบุชื่อผู้ใช้งาน/หน่วยงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นปัจจุบัน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๙.๑๕ / ๗๕๒๕

สนพ. สพธ.	๗๕
เลขที่รับ	15656
วันที่	6 ธ.ค. 2567
เวลา	11:06 น.

เลขที่	74515
วันที่	4 ธ.ค. 2567
เวลา	

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างชำระ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ ๕ รัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคได้จัดทำสถิติการใช้สาธารณูปโภคและค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการที่ค้างชำระ โดยเชิญส่วนราชการที่กำกับดูแลและส่วนราชการผู้ใช้บริการมาประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณค่าสาธารณูปโภคและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการที่ค้างชำระเป็นประจำทุกปี โดยในที่ประชุม ส่วนราชการผู้ใช้บริการได้ร้องขอให้รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการ จัดส่งข้อมูลการใช้สาธารณูปโภคประจำเดือนและหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระให้แก่ส่วนราชการผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการค่าสาธารณูปโภค นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเรียนว่า ได้จัดทำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนภูมิภาค มีการใช้ไฟฟ้า รวมเป็นเงิน ๑๙๖,๙๖๒,๐๔๖.๘๓ บาท และมีค่าไฟฟ้าค้างชำระเพียงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมเป็นเงิน ๓๙๕,๕๒๙,๙๐๓.๗๘ บาท (เงินสามร้อยเก้าสิบห้าล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามบาท เจ็ดสิบแปดสตางค์) จึงขอนำส่งไฟล์รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวทาง <https://is.gd/53RUK8> เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระจำนวนดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนี้ค้างชำระข้ามปีงบประมาณ จำนวนเงิน ๒๐๖,๖๐๖,๖๔๑.๗๑ บาท ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โปรดพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณ และหรือเงินนอกงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อชำระค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่ได้แจ้งมาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรธร รักษะเถา)

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แผนกจัดเก็บรายได้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

โทร.๐-๒๕๕๐-๕๔๐๗ , ๐-๒๕๕๐-๙๗๓๔

e-mail: PEA_GC@pea.co.th

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าค้างชำระของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

สรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

รายการ	ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตุลาคม 2567	
	จำนวน (หน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,427,662.11	196,962,046.83

สรุปค่าไฟฟ้าค้างชำระ

หน่วย : บาท

รายการ	ก่อนปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	รวมเงิน
			ค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ต.ค. 67	
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	981,142.16	205,625,499.55	188,923,262.07	395,529,903.78

เฉพาะหนี้ค้างชำระข้ามปีงบประมาณ

206,606,641.71